



ที่ ชม ๘๐๙๐๓ / ๑๕๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน กำนันตำบลม่อนปิ่น, ผู้ใหญ่บ้าน / ศูนย์กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.๒, ม.๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑,๐๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ กระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สู้แล้วรวย เป็นผู้มีสิทธิ์และมีคุณสมบัติเป็นคู่สัญญาซื้อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น วงเงินจำนวน ๙๙,๒๗๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยณรงค์ ใจแปง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

งานพัสดุ / กองช่าง

โทร. ๐-๕๓๘๘-๖๓๖๖ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๖๓๖๖ ต่อ ๒๐

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  
ภายในตำบลม่อนปิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้มีโครงการ ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อใช้ในการ  
ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในตำบลม่อนปิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลม่อนปิ่น จำนวน  
๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สู่แล้วรวย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๙๙,๒๗๕.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยณรงค์ ใจแปง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น